

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอ่อนค่า, นักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนหยุดสิ้นปี

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อยู่ในทิศทางอ่อนค่า เนื่องจากนักลงทุนยังลดความเสี่ยงในเงินบาท ที่ได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของปัจจัยการเมืองในประเทศ

\*ดอลลาร์ยังคงลดช่วงบวกที่ทำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายในตลาดเบาบางลง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ได้ปิดบัญชีสำหรับปีนี้แล้ว

\*ตลาดพยายามหาปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ หลังการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เทรดเดอร์บางส่วน ยังเชื่อว่าการตัดสินใจของเฟด ที่จะเริ่มปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรในต้นปีหน้า รวมถึงการพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ น่าจะหนุนดอลลาร์ต่อไป

\*ตลาดกำลังรอดูด้วยว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะแข็งแกร่งพอที่จะทำให้เฟดสามารถทยอยถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดทั้งปีหน้าได้หรือไม่

\*ข้อมูลวานนี้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมอัตราเงินเฟ้อที่ระดับต่ำ โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ผลสำรวจพบว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน

\*ความวิตกกังวลกับสภาพคล่องตึงตัวในจีน เริ่มจะผ่อนคลายลง หลังจากในสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางจีนได้อัดฉีดสภาพคล่อง 3 แสนล้านหยวนสู่ตลาดเงิน อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์จะจับตาสถานการณ์ใหม่ๆ ในจีนต่อไปท่ามกลางภาวะซบเซาในช่วงปลายปี

\*นายกรัฐมนตรีนเรนทร อภิเวชของญี่ปุ่น กล่าวในวันนี้ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการฟื้นตัวจากภาวะเงินฝืด ขณะที่การปรับตัวดีขึ้นทางเศรษฐกิจยังคงกระจายในวงกว้าง

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.721 บาท

\*09.27 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.78/83 จาก 32.61/68 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.76/83 จาก 32.66/71 เมื่อวาน  
\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.33/34 จาก 103.79 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3683/86 จาก 1.3695 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"เข้านี้บาทอ่อนค่าอีก ยิ่งวอลุ่มไม่เยอะ ก็อาจจะเห็นการ move ได้เร็ว  
ปัจจัยยังเป็นเรื่องการเมือง ทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยงออกมา ก่อนหยุดสิ้นปี"  
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้อยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยการไหลออกของ  
กระแสเงินทุนจากเรื่องการเตรียมลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ของสหรัฐฯ  
และความกังวลต่อปัจจัยการเมืองในประเทศ ที่ยืดเยื้อต่อไป ยังเป็นปัจจัยที่กดดันให้  
เงินบาทเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาค ในช่วงนี้  
ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 32.80 และแนวต้านที่  
32.70

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้